

MACO - ไม่ค่อยก็ดาว แต่เราเล่นง่าย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... หลายท่าน เห็นหุ้นหลายๆ ตัว ในช่วงนี้ ราคาอาจจะมาไกลมาก หรือ ขึ้นมาสูง

จนบางครั้ง กลัวว่า นี่คือ ดอย จะเข้าไป ก็กลัวติดดอย ... แต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไร หรือ นักลงทุนด้วยเทคนิค หรือใช้การวิเคราะห์จากปัจจัยทางเทคนิคเข้าช่วยด้วยแล้วนั้น ถ้าไม่ใช่ดอย ก็อาจเป็น ดวงดาว กันเลยก็ได้ ซึ่งตามหลักแล้ว ดาว ย่อมอยู่สูงกว่าดอย อันนี้เปรียบเทียบกับคำคมเซเห็นภาพกันเลยใช่ไหมเนี่ย... แต่ถ้ามันจะเป็นดอยจริงๆ แต่เราก็กินหรือรู้ทางลงจากดอยได้สบายๆ แบบไม่ต้องเจ็บตัว คนที่บอกว่า ดอย เพราะไม่เคยคิดจะขาย หรือ ไม่เคยขายหุ้นที่ซื้อมาในราคาสูงๆ แล้วราคาที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง เทียบกันกับ ราคาที่ตัวเองซื้อมา มันห่างกันมาก ก็เลยเรียกว่าดอย... ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้ว การเล่นหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลย... แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ บางครั้ง สิ่งที่ว่าง่ายนั้น มันอาจจะยากสำหรับใครบางคนหรือหลายๆ คน แล้วเรื่องปัจจัยทางเทคนิค บางครั้ง ก็ต้องมีการปรับใช้ หรือมีวิธีการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ เป็นหลักการ มีมุมมองจากสถิติ ที่อาจจะไม่มีในตำรา แต่ก็จะมี ความ น่าจะเป็น หรือ มีความเป็นไปได้มาก แม้ความน่าจะเป็นนั้น ไม่ใช่ในระดับเกิน 80-90% ก็ตาม ซึ่งก็เป็น ธรรมดาของตลาดหุ้น ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่มีใครมั่นใจอะไรได้ หรือไม่มีใครจริงจังไปเสียทุกอย่าง... สรุปว่า วันนี้เอาเรื่องแนวความคิดหรือจิตวิทยาการเก็งกำไรของตำราเหนือเมฆ มาว่ากันซะแล้ว ไม่เป็นไรครับ เป็น ของขวัญช่วงออกพรรษาสำหรับท่านที่จะไม่มีโอกาสได้เข้าอบรมที่ สถาบัน UIA. นะครับ (นี่แค่ส่วนหนึ่ง)

ดูตามเกม... เล่นทำ All Time High ในรอบ 3 ปี มีใครบ้างล่ะครับว่า เกมแบบนี้ ตรงนี้จะไม่

เป็นยอดดอย... แต่ก็อย่างงั้นครับ ในเมื่อเราใช้เทคนิค เราก็ต้องดูเกม อ่านเกมไปตามเทคนิคไว้ก่อน

แนวรับ : ... 2.00-1.95 หรือ ถ้าไม่ต่ำกว่า 1.98 ได้ ยิ่งดี หลุด 1.90 เลิก

เป้าหมาย : ... 2.36-2.40 ตาม Pattern แต่ถ้าตามรูปแบบ MA. หวัง 2.80

Price Chart...(MACO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MACO... ที่กล่าวตามรูปแบบ MA. นั้น ไม่ใช่ MA. ตามภาพนี้ ต้องเป็น Bullish Pattern in MA. ส่วนในภาพนี้นั้น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ MA. ที่บอกว่า หุ้น MACO ยังอยู่ใน Bull Stage และยังมีแนวโน้มขาขึ้น อย่างชัดเจน ดังนั้น เป้าหมายของ MA Bull Pattern จะ ได้ไปที่ราคา 2.80 เนื่องจากการเกิด Pattern ได้เกิดที่ ราคา 1.40... ส่วน เป้าหมาย 2.36-2.40 จะมาจากที่เราเห็นการพักตัวในระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีรูปแบบที่ คล้ายๆ เป็น หัวและไหล่มุมกลับ แล้ววันวาน ขึ้นมาได้ เราอาจไม่เรียกว่า รูปแบบการกลับตัว เราจะมองการขึ้น มารก่อนที่จะพักตัวรวมเข้าไปด้วย Pattern นี้ จึงเรียกว่า เป็น Pattern ต่อเนื่อง การขึ้น จึงอาจเท่ากับรอบที่แล้ว